

รายงานการวิจัย

เรื่อง

วิถีชีวิตนักศึกษาโครงการผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

นางพัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี

นางดวงชีวัน เบญจมาศ

นางรุ่งทิพย์ พรหมบุตร

นางสาวทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพ็ญ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา 2550

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียน และความ เป็นอยู่ของนักศึกษาภายใต้โครงการผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ที่เข้ามา ศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้น คัดเลือกตัวอย่างเพื่อทำการศึกษา 14 คนจากจำนวนนักศึกษา 40 คน โดยเจาะจงเลือกนักศึกษาที่มี ลักษณะเป็นผู้นำกลุ่ม กล่าวแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการเรียนการสอน พบปัญหาการเรียนร่วมกันในระยะแรกๆ มีวิธีการเรียนแบบ เพื่อนช่วยติว วิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่ายากคือวิชา กายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี นักศึกษา ชอบรับวิธีเรียนที่มอบหมายให้ทำรายงานและอยากให้มีคะแนนจากการทำรายงานเพื่อลดคะแนนสอบ ที่อาจทำได้น้อย มีนักศึกษาบางคนหนีเรียนเนื่องจากเรียนไม่เข้าใจนั่งฟังไปก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งพบว่า เป็นนักศึกษาที่ผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน ในส่วนการทำกิจกรรม นักศึกษาประทับใจในการต้อนรับ พบว่าในเทอมแรกมีกิจกรรมน้อยมากเนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องทำก่อนข้างมากจนแทบไม่มีเวลา เป็นของตนเอง บางส่วนบอกว่าทำให้เรียนไม่เต็มที่

2) สภาพความเป็นอยู่ หอพักมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ปัญหาเรื่องห้องน้ำไม่สะอาด และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การเรียนรู้ได้หอพักไม่เพียงพอ ปัญหาการจัดหาอาหาร ปัญหาการเดินทางเข้าเมือง ปัญหาเรื่องสภาพอากาศร้อนที่นักศึกษาไม่คุ้นเคยมาก่อน เมื่อมีการเจ็บป่วยจะมีระบบ การดูแลสุขภาพที่พบว่านักศึกษาฟังพอใจ โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมโอนอ่อนเข้าหากันทั้งใน เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในหอพัก การทำกิจกรรมร่วมกัน พบความรู้สึกรักของการเป็นคนในกลุ่ม และคนนอกกลุ่ม วิทยาลัยฯจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนให้มากและตาม กระแสความสัมพันธ์ให้ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังอย่างหนึ่ง

3) การปรับตัว เมื่อมีปัญหา นักศึกษาจะพยายามช่วยตนเองก่อนขอให้เพื่อนช่วย นักศึกษามี การปรับเปลี่ยนวิถีคิดให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคิดยืดหยุ่น นอกจากนี้การปรับตัวบางอย่างเกิดจาก กระบวนการที่วิทยาลัยฯจัดให้ทำให้นักศึกษารักกันช่วยเหลือกันมากขึ้น